

# HIJACKING

## NAKAKATULONG

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)



Ang makabagong panahon na ito ay gumawa ng isang bagong drama - Hijacking! Sa ilang mga kaso, humantong ito sa trahedyo. Isang sasakay sa eroplano patungong California at mapunta sa Cuba. Ang patutunguhang ipinahiwatig sa air-ticket ay New York, ngunit ang isang tao ay matatagpuan sa Malapit na Silangan. Nagsisimula ang isa para sa isang lugar at nagtatapos sa isa pa. Ang pag-Hijack ay naging isang seryosong problema ay nakabuo ng nakakagambalang mga pampulitika na aspeto mula sa koneksyon nito sa ilegal na exaction. Karamihan sa atin ay marahil ay hindi kailanman makakaranas ng kung ano ito kapag ang isang tao na nakakapit ng isang pistola o hand-granada ay nagkontrol sa

isang eroplano. Gayunpaman, sa makasagisag na pagsasalita milyon-milyon ang lumilipad sa mga na-hijack na sasakyang panghimpapawid at hindi pupunta sa kung saan nilayon nilang puntahan. Ang pinakamalaki at pinaka-mapanganib na hijacker doon ay si satanas. Hindi niya alintana ang mas mababa kung minsan ka bang nagsimula sa buhay na may mabuti, marahil ay ganap na relihiyosong mga hangarin. Alam niya na iisa lang ang mahalaga, kung saan dumating ang isa!

Kung pabayaang mong galak sa iyong buhay-paglipad, at ipagpalagay na ang lahat ay nasa maayos na kaayusan, sa kabila ng maraming marahas na pagbulwak, mas mabuti para sa kanya. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay pagkubli at panloloko. Hindi siya nagsusuot ng name-plate sa kanyang leeg upang ipahayag sa buong mundo kung sino siya at kung ano ang balak niyang gawin, para kanino ang sasakay sa kanya? Upang makamit kung ano ang napagpasyahan niyang gawin, nagkukubli siya ng sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang sariling pinsala. "Sino ang naniniwala pa rin sa isang demonyo ngayon?" Sa gayon, at sa mga katulad na paraan ay nagpapanggap siyang inosente. Maya-maya ay maayos na ang lahat. Ipinahayag din niya ang hindi nakakasama ng kasalanan. "Ginagawa ito ng lahat, tiyak na walang makasasama dito!". Kaya, ang kasalanan ay ginawang pamantayan, at sa gayon ay kinukuha niya ang iyong mga saloobin, iyong mga aksyon at sa huli ang iyong buong buhay. Ina-hijack ka niya sa kung saan hindi mo nais na puntahan. Mag-isip ng isang sandali at hayaan ang katapatan mag-isa ang iyong gabay! Aling mga ideals ang itinakda mo dati sa iyong sarili bilang mga layunin? Nakita mo ang mga pagkakamali at bisyo ng iba, at sinabi mo sa iyong sarili, "hindi mangyayari sa akin iyon, na hindi ko kailanman gagawin!" Gayunpaman, ngayon ginagawa

mo ang mismong mga bagay na ito. Gawin mo ngayon nang tumpak ang hindi mo nais na gawin. Ito ang iyong panloob na kondisyon, ang iyong karakter. Ganito ang iyong mga gawa, iyong kapaligiran, trabaho, kasal at pamilya. Ano ang nangyari? Ang kaaway, si Satanas, ay nakuha ang iyong mga ideya at hangarin at inilagay ka sa isang maling landas. Sa totoo lang nagsasalita, alam mo ito para sa iyong sarili!

Sinadya mong pilahin mo ang iyong buhay mismo. Napanatili mo na maaari mong gawin at pumili ayon sa gusto mo. Gayunpaman, alam na alam mong lahat na ang mga ito, sa katunayan, hindi hihigit sa mga walang laman na salita. Iniisip mo at ginagawa ang maraming mga bagay na sa halip ay nais mong gawin. Nais mong isipin na ikaw ay malaya, ngunit hindi mo maaaring ibigay ang ilang maliit na masamang ugali. Tila ikaw ay malakas sa iyong sariling mga mata, ngunit hindi mo malalamasan ang tukso! Pinagtatawanan at tinatawanan mo ang mga naniniwala kay Cristo, subalit sa kaibuturan ay nais mong malaya at maging masaya sila.

Ang bawat pattern ng buhay na kung saan ay hindi masidhi at mapagpasyahan na inirekta ng Diyos, ay nasa isang maling landas. Kahit na ito ay nakadirekta ng mga purong materyal na bagay at makamundong kasiyahan na ginagawang kaaya-aya sa buhay, o kung ikaw, sa paghihimsik laban sa iyong panloob na paniniwala at laban sa Diyos, humingi ng kasiyahan mula sa kasuklam-suklam at mapanlinlang na sensasyon sa makamundong musika, kasarian at pagkalasing sa droga.

Kaibigan, ang demonyo ay nakaupo sa sabungan ng iyong buhay, at hinahawakan ka niya ng mahigpit sa kanyang malakas na mahigpit na pagkakahawak. Isang araw ay

malalaman mo at mapagtanto sa iyong pagkabigo, na nakarating ka sa isang lugar na ganap na naiiba mula sa kung saan mo nilalayon na maging - ang walang hanggang kapahamakan ng Impiyerno!

Ito ang oras ng katotohanan para sa iyo. Ano ang gagawin mo? Mayroong isang bagay subalit hindi mo magawa. Hindi mo malalampasan ang iyong hijacker. Mas malakas siya sayo. Ikaw talagang lamang magkaroon ng isang pag-asa. Isa lamang ang makakatulong sa iyo - si Jesucristo, ang Tagapagligtas ng mundo. Sinasabi ng Bibliya: "Tayong lahat ay tulad ng mga tupa na nawala." (Isaias 53: 6). Iyon ang isang katotohanan, at ang isa pa ay, "Ang Anak ng Tao (Hesukristo) ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala." (Lucas 19:10). AKO ang daan, ang katotohanan, at ang buhay; walang pupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. (Juan 14: 6). Si Hesus lamang ang makakapagpalaya sa iyo mula sa kasalanan at kay Satanas. Siya lang ang makakabalik ng iyong buhay sa tamang kurso.

Ngayon gawin lamang ang tamang bagay. Magpadala ng Diyos ng SOS sa gitna ng pagkabalisa ng iyong puso. Sabihin, "Panginoon, iligtas mo ako mula sa kasalanan at kay Satanas!" Kung talagang matapat at taos-puso ka sa iyong tawag, palalayain ka ni Hesu-Kristo! Sa pamamagitan ng iyong hindi kompromisyong pagsuko sa Kanya, bibigyan ka ni Jesus ng kapayapaan at isang bagong kahulugan at hangarin sa iyong buhay.

Magpasya NGAYON kung ano ang nais mong maging. Inagaw at pinaligaw ni Satanas o pinamunuan ni Kristo, ang Mabuting Pastol na humahantong sa mga berdeng pastulan at tahimik na tubig. (Awit 23: 2). Sinabi ni Jesus, "Kung palayain ka ng Anak, malaya ka talaga." (Juan 8:36).

A. Sperling

*Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang Diyos kasama ka at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikan, mga libro, at tract ng Ebanghelyo sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

# ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)